

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tham luận:
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

Kính thưa Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội!

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH!

Thưa các quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vinh dự, phấn khởi được về dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020. Thay mặt chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang, xin gửi tới chủ tọa hội nghị, cùng các vị đại biểu lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí!

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 được trình bày tại Hội nghị. Báo cáo đã khái quát toàn bộ nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng của NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020 với những kết quả hết sức phấn khởi. Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho giai đoạn 2020 - 2025, với các giải pháp đó, tôi tin tưởng rằng, toàn hệ thống nói chung và Bắc Giang nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Để góp phần làm rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như các giải pháp mang tính thực tiễn, thay mặt chi nhánh Bắc Giang, tôi xin báo cáo làm rõ thêm một số nội dung về hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang.

Kính thưa Hội nghị!

Như nhiều đại biểu Hội nghị đều biết, Bắc Giang là tỉnh trung du miền núi thuộc vùng Đông Bắc bộ, diện tích tự nhiên khá rộng 3.827 km², có 10 đơn vị hành chính gồm 9 huyện và thành phố Bắc Giang, trong đó có 6 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao Sơn Động được hưởng chính sách theo Nghị Quyết 30^a của Chính phủ; trước đây tỉnh có 230 xã, đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh đã sắp xếp giảm

còn 209 xã, phường, thị trấn; dân số gần 1,8 triệu người, gồm 21 dân tộc anh em sinh sống, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 13,5%.

Do vị trí địa lý, điểm xuất phát về kinh tế từ khi tái lập tỉnh thấp, Bắc Giang vẫn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, bám sát diễn biến tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung các nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện... Trong đó, tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nổi bật là giai đoạn 2015 - 2020, chi nhánh Bắc Giang đã có bước phát triển đồng đều, toàn diện trên các lĩnh vực.

Những năm qua, chúng tôi luôn bám sát mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, tích cực tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, chủ động đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tranh thủ nguồn vốn trung ương, địa phương phục vụ nhu cầu vay vốn trên địa bàn; phát động các đợt thi đua, phân đấu sớm hoàn thành kế hoạch theo hướng chủ động, hiệu quả.

Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật là sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch xã; phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, kiểm soát, thu hồi kịp thời nợ đến hạn, nợ quá hạn, giảm nhanh tỷ lệ nợ quá hạn; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là công tác phối hợp giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Trong công tác chỉ đạo điều hành và công tác cán bộ cũng được chi nhánh thường xuyên quan tâm, chúng tôi luôn có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; thực hiện quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ kịp thời.

Đặc biệt là Chi nhánh đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua, thường xuyên phát động các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát động các đợt thi đua hàng quý, 6 tháng, 1 năm, các đợt thi đua chuyên đề phân đấu sớm hoàn thành kế hoạch theo hướng chủ động, hiệu quả; tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ; phát động các

phong trào thi đua gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đề cao tính chủ động; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Kết quả, quy mô tín dụng tăng nhanh, nếu như cuối năm 2015, tổng nguồn vốn mới đạt 2.945 tỷ đồng, thì đến nay, tổng nguồn vốn đạt 4.510 tỷ đồng, tăng 1.565 tỷ đồng (+53,1%) so với năm 2015; trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương 140 tỷ đồng, tăng 62,3 tỷ đồng, tương đương tăng 80,2% so với năm 2015. Có gần 140 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính được tiếp cận nguồn vốn với doanh số cho vay đạt trên 5.268,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ thực hiện đạt 4.490 tỷ đồng, tăng 1.550 tỷ đồng (+52,7%), có 122,8 nghìn khách hàng dư nợ. Nợ quá hạn được kiểm soát và giảm dần qua các năm, thời điểm cuối năm 2015 là 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,17%, đến nay giảm còn 3.135 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07%, có 118/209 xã không có nợ quá hạn (56,5%); nợ khoanh 182 triệu đồng, giảm 626 triệu đồng. Chất lượng Tổ TK&VV nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, số Tổ xếp loại tốt 91,6%, loại khá 7,49%, chỉ còn 27 Tổ trung bình, 2 Tổ yếu.

Nguồn tín dụng chính sách được đầu tư đúng đối tượng, phát huy hiệu quả sử dụng, giúp cho hàng vạn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xóa được đói, giảm được nghèo, vươn lên làm giàu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động khu vực nông thôn, miền núi, thay đổi diện mạo môi trường sống cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh qua các năm, năm 2015 tỉnh có 51.794 hộ nghèo (tỷ lệ 11,72%), 37.054 hộ cận nghèo (tỷ lệ 8,39%), đến nay giảm còn 23.137 hộ nghèo (tỷ lệ 5,01%), 28.184 hộ cận nghèo (tỷ lệ 6,11%), đạt được mục tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra; đã có 3 huyện được công nhận đạt huyện nông thôn mới (Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên).

Hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động tương đối toàn diện so với bình quân chung của toàn hệ thống. Liên tục nhiều năm vinh dự được Tổng Giám đốc công nhận là đơn vị dẫn đầu khu vực, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, năm 2018 được nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

Kính thưa các đồng chí!

Trong những năm tiếp theo giai đoạn 2020 - 2025, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo thực hiện tốt các chương

trình tín dụng chính sách, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Từ thực tiễn hoạt động, chi nhánh đề ra một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tích cực tranh thủ nguồn vốn cân đối từ trung ương, triển khai có hiệu quả chủ trương nhận tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV, tổ chức thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, vốn ngân sách địa phương chuyển sang hằng năm tăng bình quân từ 10 - 20%.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đó là nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV theo hướng đồng đều; triển khai hoạt động giao dịch xã đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tốt nợ quá hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV, tình hình sử dụng vốn của hộ vay. NHCSXH thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hệ thống giám sát, cảnh báo từ xa, hỗ trợ cung cấp thông tin, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp; bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, đề thông qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân dịp này, thay mặt Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang tôi xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của NHCSXH Việt Nam, Tổng Giám đốc

NHCSXH Việt Nam đối với chi nhánh. Chúng tôi nhận thức được rằng trong thời gian tới, các nhiệm vụ của NHCSXH còn nặng nề hơn. chúng tôi sẽ tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả hơn các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình và nỗ lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; thi đua cùng các chi nhánh trong toàn hệ thống thực hiện ngày càng tốt hơn hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở mỗi địa phương. Hy vọng thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để hoạt động của đơn vị có bước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn./.